

Số: 3736/SYT-VP

Đồng Nai, ngày 09 tháng 7 năm 2020

V/v thực hiện Kế hoạch số
7163/KH-UBND ngày 22/6/2020
của UBND tỉnh

Kính gửi: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 7163/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới” và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; các Chỉ thị, Chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự hàng năm của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là biện pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong sạch, có trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ; từ đó tạo niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, góp phần quan trọng phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối trên lĩnh vực y tế. Thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống Đảng, Nhà nước; thông tin về cán bộ y tế có quan điểm, hoạt động phức tạp chính trị, vi phạm pháp luật để

phối hợp phòng ngừa, xử lý không để phát sinh các vụ việc gây rối, biểu tình, tuyên truyền đạo, lập các hội, nhóm, diễn đàn trái phép... trong cán bộ ngành Y tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 4816/QCPH-SYT-CAT ngày 27 tháng 11 năm 2017 giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Đồng Nai trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực Y tế.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ